



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
สังกัด สำนักปลัด
๑. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร อันเป็นผล ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายปิยะ สังข์วงศ์	๐๐๑	

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายฐิติภรณ์ หาญกิจ	๐๐๑	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้าห้องสอบเพื่อทำการประเมินบุคคล ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

สอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น .

๒. คนงานทั่วไป

สอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น .

โดยให้ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ์ ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และหากท่านเข้าห้องสอบสัมภาษณ์สายเกิน ๒๐ นาที ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเข้าสอบโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือข้อโต้แย้งประการใดทั้งสิ้น และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ หรือ www.thungtor.go.th

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสมักร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ